

IIG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 651/IIG-MKT

V/v: Mời tham dự Cuộc thi tiếng Anh
TOEFL Junior Challenge
năm học 2017 – 2018

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2017

Kính gửi: Ban Giám hiệu Nhà trường

Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam – Ban Tổ chức (BTC) Cuộc thi TOEFL Junior Challenge năm học 2017 – 2018 xin gửi tới Quý Trường lời chào trân trọng!

TOEFL Junior Challenge là cuộc thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh dành riêng cho học sinh THCS được tổ chức hàng năm, đến năm nay là năm thứ 6 liên tiếp, đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở đào tạo, phụ huynh và học sinh THCS tại Việt Nam. Năm học 2016 – 2017 vừa qua, cuộc thi đã thu hút được **hơn 37.000 học sinh THCS** đến từ hơn **500 trường THCS** trên toàn quốc tham gia và góp phần làm phong phú hơn hoạt động dạy và học tiếng Anh trong trường học, đồng thời giúp nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại các trường THCS hiện nay.

Để tiếp nối thành công trên, năm học 2017 – 2018, **TOEFL Junior Challenge** dự kiến sẽ được phát động và tổ chức từ tháng 8/2017 đến tháng 3/2018. Cuộc thi sử dụng các **bài thi quốc tế của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) – TOEFL Junior, TOEFL ITP để làm tiêu chuẩn đánh giá và trao giải cho các thí sinh tham dự.**

Tại Hà Nội, **TOEFL Junior Challenge** sẽ chính thức được phát động trên toàn hệ thống các trường THCS trong tháng 8/2017. Thông qua Cuộc thi, Ban Giám hiệu Nhà trường sẽ được cung cấp thêm kết quả đánh giá chính xác và khách quan về năng lực sử dụng Anh ngữ và sự tiến bộ của học sinh, từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp cho công tác nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong Nhà trường. Đặc biệt, các thí sinh tham dự Cuộc thi sẽ được nhận **Phiếu điểm TOEFL Junior quốc tế do ETS cấp có giá trị toàn cầu.**

BTC trân trọng kính mời Quý Trường tham gia Cuộc thi TOEFL Junior Challenge năm học 2017 – 2018. Chúng tôi xin gửi kèm Thẻ lệ Cuộc thi, Mẫu danh sách đăng ký dự thi theo công văn này.

Để phát động và phổ cập rộng rãi thông tin Cuộc thi tới toàn thể học sinh trong Trường, BTC mong muốn được Quý Trường hỗ trợ trong việc:

- Treo banner tại khu vực sân trường hoặc cổng trường;
- Dán poster tại khu vực bảng tin, hành lang gần lớp học;
- Chuyển Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi tới các lớp, tập hợp và liên hệ BTC thu nhận danh sách.

BTC rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Quý Trường để Cuộc thi diễn ra thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu MKT



TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Đoàn Hồng Nam

Chủ tịch IIG Việt Nam